



ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ  
จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2

ตามที่ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสในการดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนักวิจัยในต่างประเทศ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพในการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก นั้น

บัดนี้ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนวิจัยและส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้พิจารณาทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน่วยงาน	ประเทศที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมความร่วมมือ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)
1	รองศาสตราจารย์ ดร. ภาวิณี เอี่ยมตระกูล	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการผังเมือง	ประเทศแคนาดา (1 ตุลาคม 2567 ถึง 10 ตุลาคม 2567)	100,000

หมายเหตุ : เหมาย้ายตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ถูกประกาศเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ประกาศมาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับต่าง ๆ ทั้งนี้ จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมในต่างประเทศ พ.ศ. 2566 และบันทึกข้อความ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่ อว 67.05.1/ว 254 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2567



รองศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี